

บันทึกการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายสุทิน ผาใต้	นายก อบต.
๒	นายสมเกตุ สังข์ภูมิ	รองนายก อบต.
๓	นายวิษณุ ไนโนน	รองนายก อบต.
๔	นายพิชญ์ พิมพาแสง	เลขานุการนายก อบต.
๕	นายปรีชา สุทธิจักร	ปลัด อบต.
๖	นายพิชญ์ วรรณวิเศษ	รองปลัด อบต.
๗	นายธีระยุทธ คัทธะมาระสี	หัวหน้าส.น.ก.ปลัด
๘	พ.จ.อ.ปณิธาน บุสดี	บุคลากร
๙	นายปรเมธ เย็นประโคน	หัวหน้าส่วนโยธา
๑๐	จ.ส.อ.บัญญัติ ชันสาคร	จพง.พัฒนาชุมชน
๑๑	นายณัฐธยาน์ ไชยแก้ว	นักวิชาการพัสดุ
๑๒	นางสาวมิรินทร์ ปักสังคะเนย์	จพง.ธุรการ
๑๓	จ.อ.ชุมพล เจริญ	จนท.ป้องกันฯ
๑๔	นายพัชรพงษ์ ผิวแดง	นักวิชาการศึกษา
๑๕	นายต่อพันธุ์ หาญณรงค์	พจง.ธุรการ
๑๖	นางสุภาพร นัยลี	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๑๗	นางกุญชร ตรีดี	ครูผู้ดูแลเด็ก
๑๘	นางสาววาสนา ประทุมรัตน์	ผู้ดูแลเด็ก

๑๙	นางอนงค์ มหาชาติ	ครูผู้ดูแลเด็ก
๒๐	นายวันชัย ฤทธิวิเศษ	นักพัฒนาชุมชน
๒๑	นางสาวสุมาลี พิทักษ์พงษ์	ผช.จนท.วิเคราะห์
๒๒	นางสาวประยูรศรี ชันสาคร	ผช.การเงินและบัญชี
๒๓	นางสาวบุญส่ง ตีวิเศษ	ผช.จัดเก็บรายได้
๒๔	นางสาวสุธิตา สาลีแสง	ลูกจ้างทั่วไป
๒๕	นายอาทิตย์ บัวทองสิงห์	พนง.ขับรถขนขยะ
๒๖	นายบุญชอบ เนาว์แก้งใหม่	คนงานประจ ารถขยะ
๒๗	นายทงศักดิ์ พิทักษ์พงษ์	คนงานประจ ารถขยะ
๒๘	นายณรงค์ พันธุ์พิมพ์	คนงานประจ ารถขยะ
๒๙	นายสุภาพ ใจซื่อ	คนขับรถบรรทุกน า
๓๐	นายช านาญ ปาณวงศ์	นักการภารโรง
๓๑	นางสาวมัจฉรินทร์ ผาใต้	ผู้ดูแลเด็ก
๓๒	นางสาวนิตยา ผาบชมภู	ลูกจ้างทั่วไป
๓๓	นางสาวทัศนณา พิมพ์แสง	ผู้ดูแลเด็ก
๓๔	นายภูวนัย สีไพ	ลูกจ้างทั่วไป
๓๕	นางสาวนันทวรรณ ไชยคำ	ลูกจ้างทั่วไป
๓๖	นายพงษ์ธร พิมพ์แสง	พนักงานขับรถส่วนกลาง
๓๗	นายพัฒนพงษ์ ฤทธิวิเศษ	ลูกจ้างทั่วไป
๓๘	นายชัตติยา ซองวงษา	ลูกจ้างทั่วไป
๓๙	นายเจตนิพัทธ์ ทองเกตุ	พนักงานขับรถกู้ชีพ

๔๐	นายนาบุญ สาลีแสง	ลูกจ้างทั่วไป
๔๑	นายประเสริฐ กองศรี	คนงานจ้างเหมาบริการ
๔๒	นายเพ็ง กองศรี	คนงานจ้างเหมาบริการ
๔๓	นายไทย รียะวงศ์	คนงานจ้างเหมาบริการ
๔๔	นายทรงพล ลาภุทธิ	คนงานจ้างเหมาบริการ
๔๕	นายจिरพงษ์ เหล่าทองสาร	คนงานจ้างเหมาบริการ
๔๖	นายพิชัย ผิงแก้ว	คนงานจ้างเหมาบริการ
๔๗	นายพีระพล แผงน้อย	คนงานจ้างเหมาบริการ

ประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

นายสุทิน ผาใต้

เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง นายก อบต. ผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยมได้จัดทำรายงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียด ให้ท่านรองปลัดได้ชี้แจง

นายพิษณุ วรรณวิเศษ

เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบล โสมเยี่ยมได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง เป็นตัวชี้วัดใน แบบสำรวจการเปิดเผย ข้อมูล(OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เรา ได้ประเมินผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) พ.ศ. ๒๕๖๔ จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งผลการ ประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยมได้คะแนน ในภาพรวม ๘๒.๐๙ คะแนน ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งเกณฑ์ผ่าน ๘๕ คะแนน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เราจะต้องผ่านเกณฑ์ให้ได้ พวกเราต้องช่วยกันในการประเมินความ เสี่ยง การทุจริตเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จะอยู่ในแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียที่ เราได้ตอบแบบสอบถามในแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) จากผล การ ประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังมีความเสี่ยงอยู่มาก เช่น เรื่องการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ และการใช้งบประมาณ ความเสี่ยงน้อย เช่น การ ปฏิบัติหน้าที่ วันนี้ มี การประชุมประจำ เดือน จึงขอสร้างความมั่นใจให้กับ คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจำ ๆ พนักงานจ้างทุกคน ได้รับทราบ

๑.เรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม เราได้มี ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปแล้ว รวมทั้งแนวทาง การยืมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนต่าง ๆ แต่ที่ผ่านมาพวกเราอาจจะ

ไม่ได้ให้ความสนใจ ไม่มีใครคอยควบคุมตรวจสอบ จึงไม่ค่อยปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์
แนวทางที่กำหนด นับแต่บัดนี้ ไปขอให้พวกเราได้ทำความเข้าใจ ในการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจะสำเนาประกาศหลักเกณฑ์
แนวทางการใช้รถการยืมครุภัณฑ์วัสดุคงทนต่างๆ ให้ทุกกองทราบ

๒.การใช้งบประมาณ ทุกวันนี้ การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้างมีระบบระบบการ
ตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น โอกาสที่จะเกิดการทุจริตก็น้อย แต่ก็มีความ เสี่ยงอยู่
มากที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเบิก จ่ายเงิน การจัดซื้อจัด
จ้างถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการ
ทุจริต

๓.การปฏิบัติหน้าที่ ทุกวันนี้ สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทใน การช่วย
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ การที่จะมีการเรียกรับ เงิน ของกำนัล
หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต ใน การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ ของผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต คงเป็น เรื่องยากที่จะเกิดขึ้น โอกาสเกิด
การทุจริตมีน้อย ขอให้ทุกคนยึดมั่นใน คุณธรรม จริยธรรม ไม่เรียกรับเงิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด หรือการรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อราชการ
หากเราทุกคนให้ความร่วมมือ ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ปฏิบัติตาม ที่ ระเบียบ
กฎหมายกำหนด โอกาสที่จะเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วน ตำบลโสมเยี่ยมก็
จะน้อยมากหรือไม่มีเลย

ที่ประชุม รับทราบ

นายสุทิน ผาใต้ มีท่านใดจะเสนอเรื่องการปฏิบัติงานหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ) มิรินทร์ ปักสังคะเนย์ ผู้จัดรายงานการประชุม
(น.ส. มิรินทร์ ปักสังคะเนย์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) ปรีชา สุทธิจักร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายปรีชา สุทธิจักร)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล